

**สรุปผลการประชาสัมพันธ์ของ ปค.
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
๑.	<u>คอลัมน์แฉดวงนักปกครอง</u> - ข่าวความเคลื่อนไหวของ ปค.	หนังสือพิมพ์แนวหน้า / www.iqnewsclip.com/ selection/dopa.htm / บอร์ด ปชส.	๕ ครั้ง	๒, ๙, ๑๖, ๒๓, ๓๐ มี.ค. ๖๗
๒.	<u>คอลัมน์มุมบริการ</u> - พิธีกรรมทำอะไร - ๙ มีนาคม “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน” - โครงการ NTS-Mekong Watch ระบบแจ้งเหตุภัยความมั่นคง รูปแบบใหม่ในพื้นที่ชายแดน - พิธีมอบรางวัล หมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” - บัตรประจำตัวประชาชน สามารถดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายเท่านั้น	หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน / www.iqnewsclip.com/ selection/dopa.htm / บอร์ด ปชส.	๔ ครั้ง	๒ มี.ค. ๖๗ ๙ มี.ค. ๖๗ ๑๖ มี.ค. ๖๗ ๒๓ มี.ค. ๖๗ ๓๐ มี.ค. ๖๗
๓.	<u>News Release</u> - ๙ มีนาคม “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน” - โครงการ NTS-Mekong Watch ระบบแจ้งเหตุภัยความมั่นคง รูปแบบใหม่ในพื้นที่ชายแดน	กรมการปกครอง Fanpage / บอร์ด ปชส.	๒ ข่าว	๖ มี.ค. ๖๗ ๖ มี.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
๔.	<p>Infographic</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุปยอดผู้ลงทะเบียนหนี้ในระบบทั่วประเทศ - ภาษาพม่าน่ารู้ - ๑ วันสุดท้าย สู่สนามสอบปลัดอำเภอ ๒๕๖๗ - กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน - ๙ มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน “กม.” - คำกล่าว อปค. เนื่องในโอกาส วันคณะกรรมการหมู่บ้าน - อปค. กล่าวให้โอวาทแก่ นปอ. ๒๖๕ และ นปอ. ๒๖๖ - การขับเคลื่อนกิจกรรม “อส. จิตอาสาพัฒนา รักดิน รักน้ำ รักขี้โลก” - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกของ ปลัดอำเภอที่มีผลงานดีเด่น (พื้นที่ปกติ) ตามโครงการ ปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - งานวิจัยนำอ่านประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ - มาตรการขับเคลื่อนนโยบาย ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ - ThaiD เพิ่มฟังก์ชันใหม่ - ปค. เปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานการสอบสวน และนิติการ (สน.สก.) - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกของ นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น (พื้นที่ปกติ) ตามโครงการ นายอำเภอแหวนเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ภาษาพม่าน่ารู้ - พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ครบรอบ ๑๓๒ ปี วันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงมหาดไทย 	<p>กรมการปกครอง Fanpage / บอร์ด ปชส.</p>	<p>๑๗ ครั้ง</p>	<p>๑ มี.ค. ๖๗ ๑ มี.ค. ๖๗ ๒ มี.ค. ๖๗ ๕ มี.ค. ๖๗ ๗ มี.ค. ๖๗ ๙ มี.ค. ๖๗ ๑๑ มี.ค. ๖๗ ๑๑ มี.ค. ๖๗ ๑๙ มี.ค. ๖๗ ๒๐ มี.ค. ๖๗ ๒๕ มี.ค. ๖๗ ๒๕ มี.ค. ๖๗ ๒๘ มี.ค. ๖๗ ๒๘ มี.ค. ๖๗ ๓๑ มี.ค. ๖๗ ๓๑ มี.ค. ๖๗ ๓๑ มี.ค. ๖๗</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - ๙ มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) - คำกล่าว อปค. เนื่องในโอกาส วันคณะกรรมการหมู่บ้าน - อปค. กล่าวให้โอวาทแก่ นปอ. ๒๖๕ และ นปอ. ๒๖๖ - มาตรการขับเคลื่อนนโยบาย ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ - ThaiD เพิ่มฟังก์ชันใหม่ 	<p>Instagram (dopaofficial_th)</p>	<p>๕ ครั้ง</p>	<p>๙ มี.ค. ๖๗ ๙ มี.ค. ๖๗ ๑๒ มี.ค. ๖๗ ๒๔ มี.ค. ๖๗ ๒๕ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
๕.	<p>คลิปวิดีโอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มท. ๑ ลุยเอง ติดตามการจับกุมยาบ้า ๑๐ ล้านเม็ด ณ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม. - บรรยากาศสนามสอบ (ภาค ข) ปลัดอำเภอ ๒๕๖๗ - ความรู้สึกหลังสอบปลัดอำเภอ ๒๕๖๗ - กรมการปกครอง จัดอบรมเสริมเชี่ยวชาญ ชุดปฏิบัติการ พิเศษ DOPA S.W.A.T. - มท. ทลายยานรก ณ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี - มท. ๑ พร้อม อปค. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิก อส. จังหวัดปัตตานี - มท. ๑ และ อปค. นำกำลังทีมปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ออกปฏิบัติการโค่นเซียน โคนโคตรบ่อน ย่านบางใหญ่ - บรรยากาศการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสม กับตำแหน่งปลัดอำเภอ ๒๕๖๗ 	กรมการปกครอง Fanpage	๙ คลิป	<p>๑ มี.ค. ๖๗</p> <p>๒ มี.ค. ๖๗</p> <p>๔ มี.ค. ๖๗</p> <p>๔ มี.ค. ๖๗</p> <p>๕ มี.ค. ๖๗</p> <p>๗ มี.ค. ๖๗</p> <p>๑๔ มี.ค. ๖๗</p> <p>๒๐ มี.ค. ๖๗</p> <p>๒๗ มี.ค. ๖๗</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - กรมการปกครอง จัดอบรมเสริมเชี่ยวชาญ ชุดปฏิบัติการ พิเศษ DOPA S.W.A.T. - กว่าจะเป็น กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมือง ลำปาง 	Youtube (กรมการปกครอง OFFICIAL)	๒ คลิป	<p>๑ มี.ค. ๖๗</p> <p>๒๖ มี.ค. ๖๗</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - มท. ๑ ลุยเอง ติดตามการจับกุมยาบ้า ๑๐ ล้านเม็ด ณ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ความรู้สึกหลังสอบปลัดอำเภอ ๒๕๖๗ - มท. ทลายยานรก ณ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี - บรรยากาศสนามสอบ (ภาค ข) ปลัดอำเภอ ๒๕๖๗ - มท. ๑ พร้อม อปค. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิก อส. จังหวัดปัตตานี - บรรยากาศการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสม กับตำแหน่งปลัดอำเภอ ๒๕๖๗ 	TikTok (dopa.talk)	๖ คลิป	<p>๑ มี.ค. ๖๗</p> <p>๔ มี.ค. ๖๗</p> <p>๗ มี.ค. ๖๗</p> <p>๗ มี.ค. ๖๗</p> <p>๑๔ มี.ค. ๖๗</p> <p>๒๗ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
๖.	<p>ข่าวตัดต่อออนไลน์ iNewsclip</p> <p>- สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน</p>	<p>www.iqnewsclip.com/ selection/dopa.htm</p>	๔๐๕ ข่าว	๑-๓๑ มี.ค. ๖๗
๗.	<p>ข่าวประชาสัมพันธ์โดยกรมการปกครอง</p> <p>- ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๓๐ น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรถชิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพลตำรวจตรี ไซตวัฒน์ เหลืองวิลัย ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแถลงข่าวการจับผู้ต้องหา จำนวน ๒ ราย พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) บรรจุในกระสอบประมาณ ๕๐ กระสอบ กระสอบละ ประมาณ ๒ แสนเม็ต รวมยาบ้าประมาณ ๑๐ ล้านเม็ด ณ สถานีตำรวจภูธรบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>- ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอดงเจริญ จังหวัดปทุมธานี นายอรรถชิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบ ประกาศนียบัตร รางวัลการแข่งขันศิลปะการพูดในที่ ชุมชน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม และปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๒๖๕ และรุ่นที่ ๒๖๖ รวมทั้งสิ้น ๑๗๑ คน โดยมีนายบรรจง ชุนเพชร อธิการ-วิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองกองอาสา รักษา- ดินแดน ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เลขาธิการกรมการปกครอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดวิทยาลัยการปกครอง เข้าร่วมฯ</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / บอร์ด ปชส.</p> <p>”</p>	๔๓ ข่าว	๑ มี.ค. ๖๗ ๑ มี.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายอรรถวิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดี กรมการปกครอง ร่วมกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครูในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ปอเนาะसानใจฯ สู่การพัฒนา)” โดยมี พลเอกสรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะ นายกมุทนิธิ “सानใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหาร มุทนิธิ “सानใจไทย สู่ใจใต้” ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภิต เลขานุการมุทนิธิฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นราธิวาส สตูล และจังหวัด สงขลา ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ปลัดจังหวัด นายอำเภอพื้นที่เป้าหมาย ผู้อำนวยการส่วน ประสานราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>- ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ปค. ได้จัด สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน ๑๐,๐๖๑ คน ในกรณีนี้ ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลาณุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสุภณ สยามบุญญัญญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางวชิราพร อมาตยกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายมุฮัมมัด ศานติภูมิข ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน นายอิสรา เจริญชาศรี ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และสมาชิกกองอาสา- รักษาดินแดน ได้ตรวจดูความเรียบร้อยในการสอบแข่งขันฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารการทะเบียน จัดหน่วย บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการทำบัตร ประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้สมัครสอบฯ ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p> <p>”</p>		<p>๒ มี.ค. ๖๗</p> <p>๓ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อัสสัมชัญ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p>		<p>๔ มี.ค. ๖๗</p>
	<p>- ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์บี ชั้น ๓ โรงแรมดิ แอทินี กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวิจิราภรณ์” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ THEATRE นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ ISSUE กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี</p>	<p>”</p>		<p>๕ มี.ค. ๖๗</p>
	<p>- ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ปค. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวต่างชาติก่อเหตุทำร้ายร่างกายแพทย์หญิง โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการแก้ไข ปัญหาการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต</p>	<p>”</p>		<p>๕ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอธัญบุรี แลกข่าวก้าวร่วมกับ พล.ต.ท. จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ พ.ต.ต.วัลลภ อึ้งวงศ์ สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมแถลงข่าวจับยาบ้า ๑๐ ล้านเม็ด ย่านปทุมธานี พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เน้นย้ำ “ขจัดยาเสพติดเพื่อบ้านเมือง เพื่อประเทศชาติ เพื่อคนไทยทุกคน”</p> <p>- ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ บึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คณะตรวจติดตามการพัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงสีไฟ โดย พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงสีไฟ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายชูโชค คิวะคุณากู Head of ESG&BSE - SCG นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ Big-C รวมถึงภาคีเครือข่ายการพัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงสีไฟ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบึงสีไฟ จาก นายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมสถานที่ตั้งพลับพลาจุดที่ ๑ และสถานที่เปิดป้ายโครงการ</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p> <p>”</p>		<p>๖ มี.ค. ๖๗</p> <p>๗ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) Village Committee Day ๒๐๒๕” และมอบโล่รางวัล และถ้วยรางวัลเกียรติยศ พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่หมู่บ้าน และโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งระดับภาคและระดับเขต ให้แก่ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมด้วย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหารจากกระทรวงมหาดไทย และตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านจากจังหวัดต่างๆ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติภายในงาน</p> <p>- ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ปิงกรังศรีมิโซติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และมี นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้บริหารจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ภาคีเครือข่ายชาวจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่ง</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p> <p>”</p>		<p>๘ มี.ค. ๖๗</p> <p>๘ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ภาคีเครือข่ายและประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว</p> <p>- ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีเทศกาลดอกกล้าดวนบาน สืบสานประเพณีสีเฒ่าไทศรีสะเกษ โดยมี นางสาวธนนท์ นีรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาติชาย เศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมงานเทศกาลดังกล่าว</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p> <p>”</p>		<p>๘ มี.ค. ๖๗</p> <p>๘ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตร นิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนภาคเหนือ ตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย ณ สวนซากุระ และสวน ๘๐ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาติชาย ชาญณรงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรถิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวธนนันท นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางจิณณารัชช์ สัมพันธ์รัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ข้าราชการและประชาชน ฝ่าฝืน รับเสด็จ</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p>		<p>๙ มี.ค. ๖๗</p>
	<p>- ปค. ดำเนินสรรหาและคัดเลือกปลัดอำเภอ แหวนทองคำ (พื้นที่ปกติ) รอบแรก ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สบจ.สป. ชั้น ๔ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ตามโครงการ ปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี นายสุภณ สยามบุญญ์ญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุม</p>	<p>”</p>		<p>๑๒ มี.ค. ๖๗</p>
	<p>- ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานตรวจเยี่ยมแถว กองเกียรติยศ พร้อมทั้งมอบชุดบำรุงขวัญให้กำลังใจให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี จำนวนกว่า ๓๐๐ นาย ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นายกองเอก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกองเอก อรรถิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เข้าร่วมฯ</p>	<p>”</p>		<p>๑๔ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุม น้ำพราว โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายอุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวง มหาดไทย ให้กับบุคลากรสังกัดกรมการปกครองในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยการประชุม ในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสดไปยังสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง (DOPA Channel) ให้แก่ทุกอำเภอในพื้นที่ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับชมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง และ นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการ- จังหวัดปัตตานี เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุม</p> <p>- ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดี- กรมการปกครอง มอบหมายให้ นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของอำเภอ (AMPHOE ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕ โดยนางสาวจริยา คงมา รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง กล่าวรายงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยเจ้าจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน การประเมิน ITA ของอำเภอในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๑๔ จังหวัด ๑๕๑ อำเภอ รวมทั้งสิ้น ๑๖๕ คน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมสยาม ออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p> <p>”</p>		<p>๑๔ มี.ค. ๖๗</p> <p>๑๔ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรม บางกอกพลาเลส แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายอรรชัชฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้ นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดี- กรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน ความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๑ พื้นที่ภาคกลาง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ในการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ผู้ช่วยจ่าจังหวัด จาก ๒๕ จังหวัด จำนวน ๒๕ คน ตัวแทนชุดปฏิบัติการ ขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบล เป้าหมาย ๑๕๔ ชุด ชุดละ ๓ คน จำนวน ๔๖๒ คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๔๘๗ คน ระยะเวลา การฝึกอบรมจำนวน ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p>		<p>๑๔ มี.ค. ๖๗</p>
	<p>- ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ตากสิน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายประชา เตรีตน์ หัวหน้าคณะทำงานนิเทศโครงการฯ นำคณะทำงาน ลงพื้นที่ นิเทศติดตามการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน</p>	<p>”</p>		<p>๑๔ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และคณะ ลงพื้นที่ ณ บ่อมตำรวจบางลา สถานีตำรวจภูธรป่าตอง รับฟังบรรยายสรุปการบริหารศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (CCTV) และตรวจติดตามความเรียบร้อยของสถานบริการ “บางลา ไนท์ มาร์เก็ต ป่าตอง” ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พล.ต.ต. สิ้นเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูล</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p>		<p>๑๕ มี.ค. ๖๗</p>
	<p>- ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลาานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับ “กรมคุมประพฤติ” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๒ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี พันตำรวจโทมนตรี บุญโยธิน และ นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ</p>	<p>”</p>		<p>๑๕ มี.ค. ๖๗</p>
	<p>- ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ภัคดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง นายประชา เตรีรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานนิเทศโครงการ ฯ นำคณะทำงาน</p>	<p>”</p>		<p>๑๖ มี.ค. ๖๗</p>
	<p>ลงพื้นที่นิเทศติดตามการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูกิตติคชราชภูริ (บำเพ็ญ กิตติปาโล) เจ้าคณะตำบลตะพง เจ้าอาวาสวัดช้างชนศิริราชภูริบำรุง ร่วมให้ข้อเสนอแนะ และมี นายกำชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน</p>			

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร้อยตำรวจโท ภาพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดย นางสาว นิชนันทน์ สาริบุตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้กล่าวรายงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการสัมมนา ครั้งนี้ เป็นผู้แทนจากสำนัก/กอง จำนวน ๔๐ คน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>- ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น ๑๕ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ พระอัจฉริยภาพทางการอนุรักษ์และต่อยอดมรดก ภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ- เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้า- สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๕ พร้อมบรรยายพิเศษ “พระอัจฉริยภาพด้าน การอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้า” โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายกิตติพล เวชกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดร.ศรินดา จามรมาน นายชนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ นายศิริชัย ทหรานนท์ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ดร.กรกมล คำสุข ดร.กิตติศักดิ์ เยาวนานนท์ นายอนุวัฒน์ พรหมจันทิก ดร.ฐิติกรินทร์ โปตะวงษ์ คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก หัวหน้า ส่วนราชการ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบัน การศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย Young OTOP และผู้ที่ สนใจพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาด้านผ้าไทยเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p> <p>”</p>		<p>๑๖ มี.ค. ๖๗</p> <p>๑๙ ก.พ. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอดงหลวง จังหวัดพทุมธานี ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธาน เปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒ โดยมี นายพันธุ์พงศ์ อัครชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนวางแผน อัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายบรรจง ชุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการปกครอง เข้าร่วมพิธี</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p>		<p>๑๘ มี.ค. ๖๗</p>
	<p>- ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๑๑ น. สมเด็จพระเจ้า-ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการ Colors of Buriram และการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรม ภูมิปัญญาชุมชนตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย ณ ที่ว่าการ-อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาติชาย ชาญชัยกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางสาวธนนันทน์ นิรามิษ ภริยา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการ และประชาชน กว่า ๕,๐๐๐ คน เฝ้ารับเสด็จ</p>	<p>”</p>		<p>๑๘ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม พญาเก้าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (พะเยา เชียงราย น่าน และแพร่) โดยมี คณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชวดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้</p> <p>- ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดพิจิตร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พระครูสุภัทธรธรรมโมชิต (พระครูต๋น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการเตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติและป้ายสนามจักรยานสราญจิตมมงคลสุข จังหวัดพิจิตร ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p> <p>”</p>		<p>๑๙ มี.ค. ๖๗</p> <p>๑๙ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๓ กองร้อยบังคับการและบริการที่ ๑ รวมแล้วกว่า ๘๐ นาย ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชูน ญัฐเดช กังสกุล ปลัดจังหวัดนนทบุรี นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอบางใหญ่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ พล.ต.ต. ประรณดา แผ่นผา ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.รณภักู ทับทิมธงไชย ผกก.สภ.บางใหญ่ เข้าตรวจค้นจับกุม บ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลบางแม่นาง อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สามารถจับกุมนักพนันได้กว่า ๓๐๐ ราย</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p>		<p>๒๐ มี.ค. ๖๗</p>
	<p>- ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สบจ.สป. ชั้น ๔ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงาน ดีเด่น (พื้นที่ปกติ) ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลาานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธาน การประชุม</p>	<p>”</p>		<p>๒๐ มี.ค. ๖๗</p>
	<p>- ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครองได้โปรดมอบหมายให้ นายศรีณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินของรัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของฝ่ายปกครองในการดูแลรักษาและคุ้มครอง ป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และนโยบาย กรมการปกครอง” ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี</p>	<p>”</p>		<p>๒๐ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในงานวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้หัวข้อหลัก “Leveraging Water for Peace” หรือ “น้ำเพื่อสันติภาพ” โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี</p> <p>- ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดทรงจักรยาน เสด็จพระราชดำเนินไปยังลู่ปั่นจักรยาน ที่สนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” ณ บริเวณโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปีบแตرسัญญาณปล่อยจักรยานในสนามจักรยานเป็นปฐมฤกษ์ แล้วทรงจักรยานร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการและประชาชนจังหวัดพิจิตร รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ด้วยระยะทาง ๑ รอบสนาม หรือ ๑๐.๒๘ กิโลเมตร</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p> <p>”</p>		<p>๒๒ มี.ค. ๖๗</p> <p>๒๓ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๖ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ “พระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้า” และมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองอธิบดีกรมการพัฒนชุมชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ในแขนงต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย Young OTOP และผู้ที่สนใจพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาด้านผ้าไทย รวมกว่า ๑๒๐ คน ร่วมในงาน</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p>		๒๔ มี.ค. ๖๗
	<p>- ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. กรมการปกครองได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการทดสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี นายสุภณ สยามบุญญ์ญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายมุฮัมมัด ศานติภูมิข ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน นายอิสรา เจริญชาศรี ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร นายเสรี กัณฑ์โรจน์ เลขาธิการกรมการปกครอง ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ตรวจดูความเรียบร้อยในการสอบแข่งขันฯ พร้อมกับให้กำลังใจผู้ที่สมัครสอบแข่งขัน</p>	”		๒๔ มี.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เดินทางไปร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายปกครอง พร้อมเข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์ธาตุน้อย “เจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์” โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คุณชนนัท นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการรัฐมนตรี ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธี</p> <p>- ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการกระทำความผิด เพื่อสร้างความสงบสุขในสังคม โดยมี พล.ต.ท. รัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย-ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ ผู้อำนวยการ-สำนักอำนาจการกองอาสารักษาดินแดน ผู้อำนวยการ-สำนักกิจการความมั่นคงภายใน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม</p>	กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.		๒๘ มี.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ ๔ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก ๒๐ จังหวัด เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวรายงาน</p> <p>- ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่สภานายกลูกเสือไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวรัท พุกษาทวิกุล รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายชูศักดิ์ รุ่งยิ่ง ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย นายบรรจบ จันทร์รัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน</p>	กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.		๒๘ มี.ค. ๖๗
		”		๒๙ มี.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทพนครและอัลวาเรซ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้จัดการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ ๔ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Carbon Neutral Event) ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยหลังจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้มอบแนวทางการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแล้วนั้น นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบนโยบาย สำคัญของฝ่ายปกครอง ๖ เรื่อง ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๐ จังหวัด</p> <p>- ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองบริหารการปกครอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองบริหารการปกครอง ผู้อำนวยการจังหวัดอุดรธานี ปลัดจังหวัดอุดรธานี ปลัดจังหวัดสกลนคร นายอำเภอกุมภวาปี ได้เดินทางมาให้กำลังใจเยี่ยมชมผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเชียงแหว และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บ้านเชียงแหว ในการนี้ อปค. ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมการปกครองในพื้นที่ ในเรื่องการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) และหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p> <p>”</p>		<p>๒๙ มี.ค. ๖๗</p> <p>๓๐ มี.ค. ๖๗</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ จังหวัดนครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขึ้นรถไฟขบวนรถ ๒๑ ด่วนพิเศษ กรุงเทพ - อุบลราชธานี จากสถานีปากช่องไปยังสถานีนครราชสีมา เพื่อลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามโครงการวางท่อน้ำดิบจากประตูละบายน้ำมะเกลือใหม่ มายังโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า กิจกรรมประปาเทศบาลนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอุปโภคและบริโภค ณ สถานีผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคและจุดสูบน้ำแรงต่ำโนนไม้แดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ</p>	<p>กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.</p>		<p>๓๑ มี.ค. ๖๗</p>

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการกรม กรมการปกครอง

โทร. ๐๘๘-๙๘๑-๒๓๑๑, ๐-๒๒๒๒-๑๔๑๑